

THÔNG TIN NỘI BỘ

(Dùng trong sinh hoạt chi bộ tháng 7 năm 2023)

Kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023)

THÔNG TIN TRONG NƯỚC

Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Năm 2024 sẽ diễn ra Đại Hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029, đây là sự kiện chính trị quan trọng đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tầng lớp nhân dân. Để Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đạt kết quả tốt, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân về vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phát huy mạnh mẽ tính tự chủ, năng động, sáng tạo và tôn trọng nguyên tắc hiệp thương dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Mặt trận. Lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, nội dung, phương thức hoạt động; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách; bảo đảm chế độ, chính sách, điều kiện hoạt động để phát huy vai trò, trách nhiệm, tạo chuyển biến tích cực, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

2. Chuẩn bị kỹ lưỡng các văn kiện trình Đại hội, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân về dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội. Báo cáo chính trị cần đánh giá đúng, khách quan tình hình các tầng lớp nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc nhiệm kỳ

2019 - 2024, khẳng định kết quả đạt được, những mô hình hay, nhân tố mới; thần thắng, chỉ rõ hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm. Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024 - 2029 cần tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và công tác Mặt trận; phân tích đầy đủ bối cảnh tình hình, dự báo thuận lợi, khó khăn, những vấn đề mới; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, đề ra giải pháp cụ thể, thiết thực, khả thi; chú trọng khắc phục hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra trong nhiệm kỳ qua; tập trung các giải pháp nhằm tập hợp, đoàn kết đông đảo các tầng lớp nhân dân, huy động mọi nguồn lực, tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng.

Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải phù hợp với chủ trương của Đảng, quy định của Hiến pháp, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và yêu cầu, nhiệm vụ công tác Mặt trận trong giai đoạn mới.

3. Công tác nhân sự bảo đảm nguyên tắc, quy định của Đảng, Nhà nước và Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Xây dựng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029 có cơ cấu, số lượng hợp lí, có tỉ lệ người ngoài Đảng phù hợp; chú trọng phát hiện, giới thiệu người có năng lực, uy tín, tâm huyết, trách nhiệm cao với đất nước và công tác Mặt trận; có thể mở rộng thành phần, số lượng tổ chức thành viên, cá nhân tiêu biểu trong nước và đồng bào Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia Ủy ban Mặt trận các cấp, góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế, sức mạnh đại đoàn kết của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Cấp ủy phân công, giới thiệu Bí thư hoặc Phó Bí thư cấp ủy tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp; phân công Ủy viên Thường vụ cấp ủy có uy tín, năng lực làm Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và giới thiệu để hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp.

4. Đại biểu tham dự Đại hội phải tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho các tầng lớp nhân dân, đóng góp tâm huyết, trách nhiệm cho thành công của Đại hội. Số lượng đại biểu tham dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp có thể tăng nhưng không vượt quá 10% so với Đại hội trước.

(Trích Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư)

HOẠT ĐỘNG CỦA THỊ XÃ

Ban Thường vụ Thị ủy phát động Cuộc vận động “Người dân thị xã La Gi chung tay bảo vệ môi trường” trên địa bàn thị xã

Thời gian qua, Ban Thường vụ Thị ủy, Ủy ban nhân dân thị xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ môi trường nói chung và công tác thu gom, xử lý rác thải nói riêng trên địa bàn thị xã, tạo được sự chuyển biến tích cực và đạt được một số kết quả, người dân dần hình thành nếp sống văn minh hơn. Qua đó, đã kiểm

chế gia tăng ô nhiễm, khắc phục tình trạng suy thoái môi trường, giữ gìn cảnh quan sạch đẹp; bộ mặt của thị xã ngày càng khang trang; góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Tuy nhiên, so với yêu cầu phát triển của thị xã, công tác bảo vệ môi trường nói chung, thu gom, phân loại rác thải trên địa bàn thị xã còn hạn chế, bất cập. Lượng rác thải sinh hoạt chưa được thu gom và phân loại triệt để tại khu vực nông thôn. Tình trạng ô nhiễm môi trường do người dân xả nước thải; vứt rác thải bừa bãi, không đúng nơi quy định vẫn còn xảy ra ở một vài nơi, làm mất cảnh quan đô thị, nông thôn, gây ô nhiễm môi trường.

Ngoài nguyên nhân khách quan do quá trình đô thị hoá; nhu cầu sinh hoạt, tiêu dùng của xã hội tăng cao, ... thì nguyên nhân chủ quan một phần là do công tác công tác quản lý nhà nước về vệ sinh môi trường; công tác đầu tư, huy động các nguồn lực cho việc thu gom, phân loại rác thải còn khó khăn và bất cập; sự vào cuộc chung tay cả của hệ thống chính trị các cấp chưa đồng bộ; nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của một bộ phận cán bộ, người dân và doanh nghiệp còn hạn chế.

Để khắc phục những hạn chế, bất cập, giải quyết có hiệu quả tình trạng nêu trên, đồng thời thực hiện tốt chủ đề năm 2023 mà Tỉnh ủy (khóa XIV) chỉ đạo - “*Chỉnh trang đô thị, giữ gìn, bảo vệ môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp*”, Ban Thường vụ Thị ủy phát động Cuộc vận động “*Người dân thị xã La Gi chung tay bảo vệ môi trường*” trên địa bàn thị xã. Theo đó, Ban Thường vụ Thị ủy yêu cầu:

1. Các cấp ủy, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc cuộc vận động; tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp Nhân dân trong thực hiện cuộc vận động nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên trong thực hiện cuộc vận động để từng bước đi đến chấm dứt, không còn tình trạng xả nước thải, vứt rác thải bừa bãi, không đúng nơi quy định, hoặc vứt rác không đúng thời gian thu gom ở từng địa bàn dân cư, làm cho môi trường trong sạch, không bị ô nhiễm và đáp ứng yêu cầu trong việc xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới.

2. Đảng ủy các phường, xã triển khai thực hiện một số công việc sau:

- Chỉ đạo tổ chức phổ biến, tuyên truyền sâu rộng cuộc vận động theo tinh thần Chỉ thị này đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở các cơ quan, tổ chức, đoàn viên, hội viên, các doanh nghiệp trên địa bàn, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động để việc thu gom rác thải và vệ sinh môi trường trở thành thói quen, nếp sống văn minh của mỗi công dân, hộ gia đình, cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường, xã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tốt cuộc vận động phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, gắn với Cuộc vận động “*Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh*”; hướng dẫn các khu phố, thôn đưa nội dung cuộc vận động vào hương ước, quy ước ở địa bàn dân cư. Xây dựng, hình thành tuyến phố, tuyến đường, khu dân cư tự quản, văn minh “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”. **Tiếp tục thực hiện tốt Đề án thu gom rác hẻm của địa phương**; triển khai cho nhân dân ký cam kết thực hiện không xả rác thải bừa bãi; đồng thời, lồng ghép tuyên truyền vệ sinh môi trường với hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, tạo sự thay đổi toàn diện về công tác vệ sinh môi trường; tích cực tham gia đăng ký dịch vụ thu gom rác thải hoặc tự tiêu hủy rác thải tại hộ gia đình bằng hình thức phù hợp. Thường xuyên kiểm tra, rà soát đối với các điểm đổ thải, bãi tập kết rác thải ở trên địa bàn để thu gom, vận chuyển về nơi xử lý theo đúng quy định; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm vứt rác thải bừa bãi theo quy định của pháp luật.

3. Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị này, gắn với phong trào “*Chống rác thải nhựa*” và các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận, đoàn thể cấp trên phát động; tiếp tục triển khai, xây dựng và nhân rộng các mô hình người dân tự thu gom, phân loại rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình và bao bì hóa chất, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp. Thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc vận động và kế hoạch triển khai của Ủy ban nhân dân thị xã. Mỗi tổ chức Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã phải có ít nhất 01 mô hình người dân tự thu gom, phân loại rác sinh hoạt để có thể tự xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình, hạn chế thấp nhất lượng rác thải đưa vào thu gom chung của thị xã.

Hàng năm, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị này ở các cấp, các ngành theo chức năng, nhiệm vụ quy định; đồng thời, động viên các tầng lớp Nhân dân phát huy vai trò giám sát, phát hiện, tố giác những trường hợp vi phạm về vứt rác thải không đúng quy định; nêu gương những điển hình, cách làm hay trong thực hiện cuộc vận động theo Chỉ thị này để tạo sự lan tỏa phong trào toàn dân.

4. Ủy ban nhân dân thị xã tập trung triển khai thực hiện một số công việc sau:

- Căn cứ các quy định của pháp luật, nội dung Chỉ thị này và tình hình thực tế trên địa bàn thị xã, xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện cuộc vận động sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành thị xã và Ủy ban nhân dân phường, xã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong việc giữ

gìn môi trường; thực hiện phân loại rác, vớt rác thải đúng nơi quy định, sử dụng an toàn, hiệu quả thuốc bảo vệ thực vật và những sản phẩm thân thiện với môi trường trong sản xuất nông nghiệp; chỉ đạo thu gom rác thải trên đồng ruộng, sông suối và xử lý nghiêm các hành vi vớt rác thải bừa bãi.

- Trong triển khai thực hiện cuộc vận động cần gắn với triển khai thực hiện nghiêm túc các tiêu chí về môi trường trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh. Có kế hoạch thanh tra, kiểm tra định kỳ đối với các phường, xã trong thực hiện cuộc vận động và kiên quyết xử lý nghiêm đối với tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo quy định. Tuyên dương, khen thưởng kịp thời đối với các tổ chức và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ môi trường.

- Chú trọng nâng cao năng lực trong công tác thu gom rác thải của Ban quản lý Công trình công cộng thị xã; khắc phục việc làm rơi vãi rác thải trong khi thu gom và trên đường vận chuyển, hoặc thu gom không kịp thời, để tồn ứ rác trong khu dân cư. Hàng năm, bố trí tăng nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường để triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động. Quan tâm đầu tư xe chuyên dụng, phương tiện vận chuyển rác.

- Tiếp tục chỉ đạo các phường, xã thực hiện hiệu quả Đề án thu gom rác hẻm. Tiến hành rà soát, bổ sung xây dựng các điểm tập kết thu gom rác thải tại các phường, xã. Đồng thời, tăng cường công tác kêu gọi, xã hội hóa nhằm huy động các thành phần kinh tế tham gia đầu tư dịch vụ thu gom, vận chuyển, phân loại và xử lý chất thải trên địa bàn thị xã.

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục công lập đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến cho học sinh về ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường. Tổ chức các hoạt động sinh hoạt ngoại khóa có lồng ghép nội dung tuyên truyền bảo vệ môi trường vào chương trình giáo dục và các cuộc vận động do ngành giáo dục phát động với hình thức phù hợp như phân loại rác, hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần, để học sinh hưởng ứng tham gia tích cực từ gia đình - nhà trường đến tham gia các hoạt động nơi công cộng... xây dựng lối sống xanh, thân thiện môi trường.

- Chỉ đạo mở chuyên mục, chuyên trang về công tác bảo vệ môi trường, tăng thời lượng đưa tin, bài và phát sóng trên hệ thống phát thanh, truyền thanh để tuyên truyền đến các tầng lớp Nhân dân. Kịp thời phản ánh những trường hợp vớt rác thải, đổ rác thải không đúng nơi quy định, gây ô nhiễm môi trường và những địa phương, cơ quan, đơn vị chưa thực hiện tốt công tác thu gom rác thải, vệ sinh môi trường.

(Trích Chỉ thị số 32-CT/TU, ngày 05/6/2023 của Ban Thường vụ Thị ủy)

Thị xã triển khai tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống đuối nước trẻ em, học sinh trên địa bàn

Hiện nay, thời tiết đang vào mùa mưa; học sinh, sinh viên đang vào giai đoạn nghỉ hè, nhu cầu vui chơi, giải trí tăng cao tại các khu du lịch biển tại địa phương. Nhằm tăng cường các giải pháp tuyên truyền, giáo dục và can thiệp, bảo vệ các em trước diễn biến phức tạp của tai nạn đuối nước. Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành; Chủ tịch UBND các phường, xã và đề nghị Mặt trận, các tổ chức chính trị xã hội khẩn trương thực hiện một số nội dung:

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung chỉ đạo trong Công văn số 1476/UBND-CA ngày 25/5/2023 của Chủ tịch UBND thị xã về triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn thị xã La Gi.

2. Tổ chức quản lý, giám sát, hướng dẫn các em tham gia các hoạt động vui chơi lành mạnh; tăng cường rà soát, phát hiện các điểm nóng có nguy cơ cao xảy ra tai nạn đuối nước tại các công trình chứa nước, ao, hồ, sông, suối... để cắm biển cảnh báo theo quy định; tổ chức các lớp học bơi, học kỹ năng an toàn phòng, chống đuối nước cho các em trong dịp hè.

3. Xây dựng các bản tin, bài tuyên truyền, giáo dục: Phòng, chống đuối nước (PCĐN) trên đường đi học; PCĐN khi tham quan, dã ngoại, tắm biển, đi bơi; PCĐN khi vui chơi tại cộng đồng nơi có các nguồn nước mở; PCĐN khi hoạt động trong môi trường nước; cứu đuối an toàn khi thấy bạn bị đuối nước...

4. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện công tác phòng, chống đuối nước tại các cơ sở, đơn vị thuộc phạm vi quản lý và có biện pháp xử lý đối với các tổ chức, cá nhân không thực hiện nghiêm túc công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống đuối nước trẻ em, học sinh.

5. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo vụ việc liên quan về đuối nước cho lực lượng chức năng và báo cáo về UBND thị xã (qua Công an thị xã) để tham mưu, đề xuất biện pháp giải quyết, tổng hợp tình hình, báo cáo theo quy định.

(Trích Công văn số 1658/UBND-CA, ngày 07/6/2023 của UBND thị xã)

BAN TUYÊN GIÁO THỊ ỦY